

# Thánh Lễ

## Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Ngày 02 tháng 11 năm 2024

### Lễ II - Lễ Nhớ

**Bài đọc 1** Is 25,6a.7-9

*Đức Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.*

**Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.**

Ngày ấy, trên núi này,  
Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc :  
Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,  
và tấm màn trùm lên muôn nước.  
Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.  
Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ  
trên khuôn mặt mọi người,  
và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch  
nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy.  
Ngày ấy, người ta sẽ nói : “Đây là Thiên Chúa chúng ta,  
chúng ta từng trông đợi Người,  
và đã được Người thương cứu độ.  
Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông.  
Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ.”

**Đó là lời Chúa.**

**Đáp ca** Tv 24,6 và 7c.17-18.20-21 (Đ. c.3a)

**Đáp : Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tử hủ.**

Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời,  
giờ đây xin nhớ lại. Xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. ( Đ.. )

Lòng đau như thối, xin làm cho thanh thoả, và giải thoát con khỏi bước ngặt Nghèo  
Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. ( Đ.. )

Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tử nhục, bởi vì con ả náu  
bên Ngài. Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng che chở giữ gìn con, vì con trông cậy  
Chúa. ( Đ.. )

**Bài đọc 2** Rm 8,14-23

*Chúng ta trông đợi Thiên Chúa cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.*

## **Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.**

Thưa anh em, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên : “Áp-ba ! Cha ơi !” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô ; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.

Thật vậy, tôi nghĩ rằng : những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy ; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy<sup>21</sup> là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.<sup>22</sup> Thật vậy, chúng ta biết rằng : cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở.<sup>23</sup> Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng : chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.

**Đó là lời Chúa.**

### **Tung hô Tin Mừng Mt 25,34**

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi, ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Ha-lê-lui-a.

### **Tin Mừng Lc 23,33.39-42**

*Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.*

### **✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.**

Bấy giờ, khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !”<sup>42</sup> Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !”<sup>43</sup> Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

**Đó là lời Chúa.**

